

ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๗๕๕



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ กลุ่มงานปกครอง และกลุ่มงานความมั่นคง

ด้วยกรมการปกครอง ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับวันบรรจุรับราชการจนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และสมควรได้รับการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่รัดกุมยิ่งขึ้น จึงให้พิจารณา ดำเนินการดังนี้

๑. การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็น เวลานานไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ดังนี้

๑) กรณีกระทำความผิดทางวินัยแต่ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ข้าราชการผู้นั้นจึงยังมีความผิด เพียงแต่ให้ถือว่าบุคคลนั้นมิได้เคยถูกลงโทษมาก่อน เมื่อยังมีความผิดติดอยู่ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย

๒) กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างการถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยจะต้องผ่านขั้นตอนการสืบสวน แล้วว่ามีมูลความผิด แม้จะยังไม่ได้ยุติว่าได้กระทำความผิดจริงแต่ก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นผู้รับราชการมา ด้วยความเรียบร้อย จึงยังไม่มีคุณสมบัติที่เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สมควรให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อพิจารณา เมื่อผลการสอบสวนวินัยยุติแล้วว่ามีได้กระทำความผิด ซึ่งมีได้เป็นการตัดสิทธิในการเสนอขอ พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างไร

๓) กรณีข้าราชการถูกสอบสวนวินัยแล้ว แต่ได้รับการงดโทษทางวินัยโดยให้ว่ากล่าว ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย และไม่อยู่ใน เกณฑ์เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาแต่อย่างไร

๔) ข้าราชการที่รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ (นับวัน บรรจุรับราชการจนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐) ขอให้จัดทำประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญ- จักรพรรดิมาลา จำนวน ๒ ชุด โดยจัดพิมพ์แบบประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานฯ การลงรายการให้เริ่มตั้งแต่ว นบรรจุเข้ารับราชการ (ไม่นับรวมช่วงระยะเวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญหรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ) ลงเฉพาะ รายการที่มีการเลื่อนรอบเงินเดือนในปีงบประมาณจนถึงรอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และลงรายการบรรทัดสุดท้ายใน ช่องวันเดือนปีที่รับราชการ “รับราชการจนถึงปัจจุบัน” และต้องลงรายการให้ครบทุกปี หากเว้นหายไปจะไม่ได้รับ การพิจารณา กรณีที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณใด หรือมีประวัติการรับราชการไม่ต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาใดให้ลงรายละเอียดกรณีนั้นๆ ไว้ในช่องหมายเหตุให้เข้าใจอย่างชัดเจน และพยายามลงรายการ ให้อยู่ใน ๑ - ๒ หน้ากระดาษเอ ๔ ขนาดตัวอักษร ๑๔ (ตามตัวอย่าง) พร้อมทั้งจัดทำแบบ คส.๒ ในระบบตาม คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ จากนั้นระบบจะส่งแบบ คส.๒ เข้าอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ให้ท่านพิมพ์แบบ คส.๒ จาก อีเมลแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างหน้าข้อความและลงลายมือชื่อ จำนวน ๑ ชุด การลงลายมือชื่อใน

ในแบบ...

